

THÔNG TIN VĂN HÓA - VĂN NGHỆ

(Từ ngày 01 - 15/12/2020)

THÔNG TIN TRONG TỈNH

1- Lễ giỗ lần thứ 91 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Ủy ban nhân dân Tỉnh long trọng tổ chức Lễ giỗ lần thứ 91 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc từ ngày 9 đến 11/12 (nhằm ngày 25 đến 27/10 năm Canh Tý), theo các nghi thức cổ truyền với phần Lễ gồm: Lễ cúng tiên thường, chính giỗ và lễ cúng hậu thường. Phần hội gồm nhiều hoạt động như: tái hiện làng Hòa An xưa với không gian



văn hóa chợ quê bày bán các món ăn truyền thống; trưng bày sưu tập cổ vật 47 hiện vật gồm: đèn măng-xông, bàn ửi, bình cắm hoa, bình trà, cân, thố; Hội thi thiếu nhi vẽ tranh theo sách; biểu diễn lân sư rồng; tái hiện cuộc thi Trạng nguyên; Liên hoan hát dân ca, Hồ Đồng Tháp và Đờn ca tài tử; biểu diễn Võ thuật, Thể dục dưỡng sinh...

Dịp này, Quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc báo cáo kết quả 10 năm vận động quỹ. Trong đó, đã huy động ủng hộ được hơn 5,5 tỷ đồng; trao hơn 2.040 suất học bổng cho học sinh. sinh viên nghèo, khó khăn giúp các em có điều kiện cắp sách đến trường. Quỹ nhận Bảng tượng trưng số tiền ủng hộ hơn 3,9 tỷ đồng của 21 cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân trong, ngoài Tỉnh; đồng thời tặng Bảng vàng tri ân của lãnh đạo tỉnh cho tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ nhiều năm liền.

2- Thư viện Tỉnh tổ chức nhiều hoạt động phục vụ người dân và thiếu nhi

Trong chuỗi sự kiện lễ giỗ lần thứ 91 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Thư viện Tỉnh tổ chức nhiều hoạt động phục vụ người dân, thiếu nhi như: trưng bày, triển lãm tài liệu, xếp sách nghệ thuật phục vụ bạn đọc tại Thư viện Tỉnh, thực hiện video clip giới thiệu sách về cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Xe Thư viện lưu động “Ánh sáng tri thức” tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc với hơn 3.000 sách, tài liệu về cụ Nguyễn Sinh Sắc, Hồ Chí Minh, quê hương đất nước con người Đồng Tháp và sách dành cho thiếu nhi với các hoạt động đọc sách như: giải ô chữ, viết cảm nhận, đố vui kiến thức về sách và hoạt động STEM khoa học vui, trang trí bìa sách, ghép hình bìa sách,... Tổ chức các hội thi thiếu nhi vẽ tranh theo sách lần X chủ đề “Đồng Tháp quê hương

em”, hội thi đọc sách chủ đề “Nhớ ơn cụ Sắc” và các dịch vụ tô tượng, tranh cát, sản phẩm khéo tay hay làm phục vụ thiếu nhi.

3- Hội thảo tiềm năng và giải pháp phát triển Làng Văn hoá du lịch Sa Đéc

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo tiềm năng và giải pháp phát triển Làng Văn hoá du lịch Sa Đéc.

Tại Hội thảo, nhiều tham luận, nhiều ý kiến, kinh nghiệm, đánh giá chuyên sâu của các chuyên gia, nhà khoa học đã được chia sẻ, đóng góp về vấn đề: Đề án Làng văn hoá du lịch Sa Đéc, phát triển sản phẩm làng hoa, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ, khởi nghiệp du lịch đóng góp vào phát triển kinh tế tư nhân, ứng dụng công nghệ số để khai thác du lịch thông minh, định hướng phát triển làng hoa kiểng Sa Đéc gắn với phát triển sản phẩm OCOP trên nền tảng du lịch nông nghiệp...

Làng Văn hoá du lịch Sa Đéc là một dự án được đầu tư quy mô và có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân Sa Đéc nói chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng trong thời gian tới. Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh đánh giá cao tính thực tiễn của các đề xuất và khẳng định, với tinh thần cầu thị, năng động, sáng tạo, hiếu khách, Đồng Tháp mong muốn mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư để cùng chung tay, góp sức đưa ngành du lịch của tỉnh Đồng Tháp tiếp tục cất cánh trong thời gian tới.

4- Phát triển thương hiệu du lịch văn hoá sen Đồng Tháp

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học Văn hóa trà ở Việt Nam và thế giới: Lịch sử - Văn hóa trà trong bối cảnh đương đại.

Trong lịch sử văn hóa ẩm thực Việt Nam, trà hiện diện như một thức uống quen thuộc, gắn với đời sống cư dân văn hóa nông nghiệp, có mặt từ cuộc sống đời thường cho đến những lễ nghi trang trọng. Với vị trí như vậy, trà có tư cách như một dấu gạch nối văn hóa trong giao tiếp, nơi thể hiện một cách tự nhiên trình độ văn hóa, thẩm mỹ, ý thức xã hội của con người và đóng vai trò trong kết nối con người với nhau.

Trong thương hiệu du lịch văn hóa trà Việt Nam, trà sen là đối tượng đáng chú ý. Tại Đồng Tháp, một địa phương có thế mạnh về sen, lấy hình ảnh hoa sen để xây dựng thương hiệu “Đất Sen hồng”, “Đồng Tháp thuần khiết như hồn sen”, nhiều sản phẩm đặc trưng từ sen được ra đời, đặc biệt là trà sen (búp sen, tim sen, lá sen). Đây chính là những sản phẩm dịch vụ du lịch có giá trị trong nhóm sản phẩm từ sen, trước hết mang tính chất như một món quà lưu niệm cho du khách khi đến với quê hương Đồng Tháp.

Với giá trị văn hóa và nhiều công dụng tốt cho sức khỏe con người của trà sen, các học giả đề xuất một số chiến lược phát triển trà sen thành một sản phẩm du lịch

đặc thù trong phát triển du lịch ở Đồng Tháp và phát triển thương hiệu du lịch văn hóa trà sen Đồng Tháp. Đó không chỉ là con đường giúp mở rộng thị trường theo cách “xuất khẩu tại chỗ”, mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy phát triển sản xuất trà sen mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị tài nguyên thiên nhiên và vốn văn hóa truyền thống địa phương.

5- Bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Du lịch TP.Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch với chuyên đề “Quản lý điểm đến và phát triển sản phẩm tại địa phương” năm 2020. Tham gia lớp có 104 học viên là cán bộ, nhân viên đang công tác tại Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố; khu di tích, điểm du lịch đến từ 13 tỉnh, thành thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Các học viên được cung cấp các thông tin tổng quan về du lịch, xu hướng của du lịch trên thế giới, Việt Nam và khu vực đồng bằng sông Cửu Long; thực trạng và giải pháp phát triển sản phẩm du lịch đồng bằng sông Cửu Long, đi tham quan thực tế địa phương... Kết thúc lớp học, Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận cho 104 học viên hoàn thành chương trình học của lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TP.Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó, nhằm nâng cao kiến thức và trang bị những kỹ năng cơ bản về công tác quản lý điểm đến, phát triển các sản phẩm du lịch tại địa phương cho các điểm tham quan du lịch cộng đồng, các doanh nghiệp du lịch, lữ hành... Đồng thời, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, nhân viên đang công tác trong lĩnh vực du lịch được trao đổi kinh nghiệm, tăng cường sự phối hợp, liên kết, góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch tỉnh Đồng Tháp.

6- Hội thi gia đình đọc sách dành cho người khuyết tật

Thư viện tỉnh phối hợp Hội Người mù Tỉnh tổ chức Hội thi gia đình (GD) đọc sách dành cho người khuyết tật, với chủ đề “Gia đình yêu thương”. Hội thi gồm 3 vòng thi, có 10 GD khuyết tật trong Tỉnh tham gia. Vòng 1 và 2 diễn ra từ ngày 03 - 25/11/2020, mỗi GD dự thi chuẩn bị 3 bức ảnh chủ đề GD cùng đọc sách và viết bài cảm nhận về quyển sách đã đọc hoặc tâm đắc không quá 300 từ bằng chữ Braille trên bảng viết, dùi hoặc chữ Braille vi tính. Vòng 3, các GD thi đọc sách và trả lời các câu hỏi bằng hình thức trắc nghiệm xoay quanh chủ đề “Gia đình - kiến thức đời sống”.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho các GD dự thi. Đây là hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế người khuyết tật (03/12), tạo điều kiện cho người khuyết tật sinh hoạt, giao lưu, học tập bổ sung kiến thức.

Dịp này, Thư viện tỉnh đã giới thiệu đến bạn đọc Tủ sách “Hoa Hướng Dương” do bà Lê Thị Huệ (tức Cô Năm Vạn) - Nguyên ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ban thư ký Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp trao tặng. Tủ sách gồm các loại sách về kỹ năng sống, truyện tranh;... dành cho người khuyết tật.

SỰ KIỆN VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT

Đồng Tháp đạt 1 HCV, 1 HCB cuộc thi tài năng trẻ cải lương toàn quốc

Cuộc thi “Tài năng trẻ diễn viên cải lương toàn quốc năm 2020” do Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau tổ chức, từ ngày 25/10 - 04/12, với sự tham gia của 53 thí sinh với 51 trích đoạn đến từ 19 đơn vị nghệ thuật cải lương chuyên nghiệp công lập và ngoài công lập trên cả nước. Mỗi thí sinh dự thi 1 trích đoạn cải lương tự chọn, thời gian biểu diễn không quá 25 phút, trường hợp 2 thí sinh dự thi 1 trích đoạn, thời gian thi không quá 35 phút. Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 6 HCV, 18 HCB cho các thí sinh.

Tham gia cuộc thi, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tỉnh dự thi với 2 tiết mục của 2 diễn viên Nguyễn Thị Kỹ và Lê Thị Như Ý. Kết quả, diễn viên trẻ Nguyễn Thị Kỹ (Huyền Trân) đạt HCV với trích đoạn “Dấu ấn giao thời”. Diễn viên trẻ Lê Thị Như Ý (Như Ý) đạt huy chương Bạc với trích đoạn “Đất hò”. Ngoài ra, Ban tổ chức trao 4 Bằng khen giải công tác đào tạo cho các tập thể và các giải thưởng phụ như diễn viên trẻ nhất, diễn viên triển vọng.

Cuộc thi là dịp để các nghệ sĩ trẻ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng biểu diễn, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân. Đồng thời để các đơn vị nghệ thuật đánh giá đúng khả năng của đội ngũ nghệ sĩ trẻ có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, góp phần giữ gìn bộ môn nghệ thuật cải lương truyền thống của dân tộc.

Sôi động Liên hoan “Hội ngộ Đất Sen hồng”

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp đang cai tổ chức Liên hoan các Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi, Nhà thiếu nhi khu vực phía Nam và một số tỉnh phía Bắc lần thứ IV - năm 2020 với chủ đề “Hội ngộ Đất Sen hồng”.

Liên hoan diễn ra từ ngày 02 - 04/12/2020 tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh và một số địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp với nhiều nội dung sôi nổi như: triển lãm ảnh giới thiệu mô hình hoạt động của các đơn vị; giao lưu nghệ thuật; giao lưu ẩm thực vùng miền; tham gia đêm lửa trại - lễ hội hóa trang. Ngoài ra, các đại biểu còn được tham quan trải nghiệm văn hóa lúa nước; tham quan các di tích,

danh lam thắng cảnh tại Đồng Tháp, cùng với các hoạt động khác như: giao lưu thể dục thể thao, hoạt động công tác xã hội, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ...

Liên hoan là dịp để các đơn vị trao đổi nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động, góp phần đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức của các Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi, Nhà văn hóa thanh niên, xây dựng thiết chế văn hóa bổ ích và hấp dẫn thanh thiếu nhi. Qua đó, giới thiệu với các đơn vị về những nét đẹp của đất và con người Đồng Tháp cũng như các hoạt động nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh thời gian qua.

Triển lãm tranh “Nét đẹp đời thường - hội tụ và lan tỏa”

Khoa Sư phạm Nghệ thuật (Trường Đại học Đồng Tháp) tổ chức khai mạc Triển lãm tranh sinh viên, học viên (SV,HV) năm 2020, với chủ đề "Nét đẹp đời thường - hội tụ và lan tỏa". Tham dự có hơn 300 đại biểu là nhà báo, nhà thơ, họa sĩ trong và ngoài Tỉnh; lãnh đạo, giảng viên các khoa, SV,HV của nhà trường và các trường đại học ngoài Tỉnh.

Triển lãm quy tụ hơn 200 bức tranh của SV,HV của bộ môn Mỹ thuật - Khoa Sư phạm Nghệ thuật về các đề tài: nét đẹp sinh hoạt đời thường, tĩnh vật, thiên nhiên, con người nói chung và Đồng Tháp nói riêng. Các bức tranh được vẽ bằng chất liệu sơn dầu, sơn khắc, lụa, xé dán, khắc gỗ, thủy ứng họa và tổng hợp. Sau lễ khai mạc, các đại biểu, SV, HV tham quan, xem tranh triển lãm. Trường Đại học Đồng Tháp cũng tặng Giấy khen cho 26 SV,HV của Khoa Sư phạm Nghệ thuật có tác phẩm xuất sắc đạt giải tại Triển lãm tranh SV,HV năm 2020.

Liên hoan Đờn ca tài tử, Hát dân ca và Hò Đồng Tháp năm 2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ bế mạc Liên hoan Đờn ca tài tử, Hát dân ca và Hò Đồng Tháp năm 2020. Tham dự Liên hoan, 11 Đội Văn nghệ quần chúng đến từ các huyện, thành phố trong tỉnh Đồng Tháp đã mang đến 45 tiết mục biểu diễn mới lạ, đặc sắc được đầu tư công phu, chỉnh chu với sự tham dự của hơn 200 nghệ nhân, diễn viên không chuyên, tuyên truyền viên, nhạc công trong Tỉnh. Trong đó, có 8 tiết mục được chọn công diễn tại lễ bế mạc Liên hoan Đờn ca tài tử, Hát dân ca và Hò Đồng Tháp năm 2020.

Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo, các đơn vị xây dựng chương trình bám sát nội dung, chủ đề, thể lệ Ban Tổ chức đưa ra. Nhiều chương trình có sự đầu tư khá tốt về nội dung, ý đồ dàn dựng, mỗi tiết mục mang một màu sắc, hình thức thể hiện không gian đờn ca tài tử riêng biệt đã làm cho người xem sống lại ký ức của một thời không gian đờn ca tài tử, điển hình như đơn vị huyện Hồng Ngự với ý tưởng xây dựng kịch bản không gian đờn ca tài tử gắn với không gian làng nghề dệt choàng. Bên

cạnh đó, tại Liên hoan còn ghi nhận, một số đơn vị có sự nỗ lực trong sáng tạo lời mới, đột phá trong việc chọn tiết mục và dàn dựng chương trình.

Trải qua 3 đêm tranh tài, kết quả, đơn vị Đội Văn nghệ quần chúng huyện Hồng Ngự xuất sắc đạt giải Nhất chương trình; giải Nhì thuộc về 2 đơn vị: TP.Cao Lãnh và TP.Sa Đéc. Ban Tổ chức cũng trao 11 giải A cho các tiết mục tiêu biểu tại Liên hoan.

PHÒNG KHOA GIÁO VÀ VĂN HÓA, VĂN NGHỆ